

"ปัญหาคือครูชีวิต"

ว:พี นาครีก

มนุษย์แต่ละคนเกิดมาเพื่ออะไร ? นี่คือนักถามซึ่งทำใจค้นหาคำ
ตอบให้ถึงที่สุด ท่ามกลางทะเลหลากหลายของมนุษย์ที่อยู่รวม
กันและมีการแสวงหาลักษณะที่เหมือนกันและกันอย่างมีเหตุมีผล คำตอบ
ซึ่งได้จากคำถามดังกล่าว คงจะแตกต่างกันไปเป็นธรรมดา

หนึ่ง สังขธรรมได้เข้าใจว่า "มนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้" แต่ก็มีคน
ให้คำตอบอีกว่า "เรียนรู้อะไร และเรียนรู้ไปทำไม ?" ที่ยังยากคำตอบ
ได้ไม่ถึงที่สุดก็ไม่ควรหยุดคิดแค่นั้น จนกว่าจะ สามารถตอบได้ทุก
ทางตาม เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งใดค้างคาอยู่ในใจอีกต่อไป ช่วยในมีความสุข
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

ทุกวันนี้บางคนเห็นว่า ตนกำลังพบกับปัญหาชีวิตหนักมากยิ่ง
ทั้งในด้านทรัพย์สิน ครอบครัว และการทำงาน อาจเคยไม่เจอปัญหาของชาติ
ของโลก ยิ่งมองห่างตัวเธอมากขึ้น "หลายคนปรารถนาว่า สังคมที่
มีปัญหานี้คนทำให้เกิดคำถามรู้สึกที่แท้ สิ้นหวังมากขึ้น"

ก็สามารถมองทุกสิ่งได้สองด้าน และเห็นเหตุกับผลที่เชื่อม
โยงสองด้านให้เข้าเนื้อเดียวกัน ช่วยเข้าใจความจริงได้ว่า เพราะ
เกิดปัญหาจึงช่วยในจาก จันทวิสัยใจว่างเปล่า หรือมีอิสระมากขึ้น

ทั้งนี้และทั้งนั้น เพราะเกิดปัญหาจึงทำให้มนุษย์ปุถุชนรู้สึกกระ
ทุมกระเทือนทำให้หัวใจใหม่เป็นธรรมดา แต่ภาวะหัวใจใหม่ย่อมมีแนว
โน้มจะไม่แสวงหาทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ทางแรกทำในรู้สึกที่แท้
สิ้นหวัง อีกทางหนึ่งเกิดคำถามรู้สึกที่แท้ที่แท้

คำถามสิ้นหวังเกิดจากภาวะมีตัวของตัวเอง แต่คำถามรู้สึกที่แท้ที่
แท้เกิดจากความรู้สึกคุณค่าตนเองซึ่งเกิดมาแล้วทั้งนี้ แต่การต่อสู้กับ
พื้นฐานชีวิตทางนี้ที่คำตอบได้ว่า หมายถึงการต่อสู้กับสิ่งซึ่งอยู่ในร่างกาย
ตนเอง จากความรู้สึกที่มีอยู่ร่วมกับเหตุและผล ใฝ่ใจไม่ปล่อยตัวปล่อย
ใจไปตามกระแส ถึงกระนั้นก็ตามว่า ระวังสองทาง ควรจะเลือก
เอาทางไหน ?

"มีสาเหตุเกิดจากภาวะบีบคั้น" ผู้ใดรู้สึกว่ามันมีสาเหตุ บ่อมหาคำความจริง ได้ว่า มันก็มีภาวะบีบคั้นเหมือนกันอยู่ในร่างกายตัวเองไม่จำเป็นหรือหยอ ดึงกันแม้ใครจะแสดงออกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คือมีสาเหตุ ก็ไม่มีบีบคั้นบ่อมาไม่ คิดว่ามีมีสาเหตุ หากสามารถหาทางออกได้ไม่ยาก

เรานึกกล่าวกันว่า "มนุษย์แต่ละคนที่เกิดมา ต่างก็มีมีสาเหตุด้วยกัน ทั้งนั้น" นั่นเป็นเพียงร่องรอยที่ปรากฏ! ภาระก็คือว่าคือร่องรอยเริ่มต้นดำเนินชีวิต เท่านั้น ถึงแม้คำคมที่ว่า หลังจากเกิดมาแล้ว ภาระดำเนินชีวิตต่อไป อย่างไม่รู้ จึงจะช่วยให้ภาระดำรงมีสาเหตุให้เบาบางลงไปได้

ควรจะตั้งหน้าทอนกลับมาพิจารณาเริ่มจากตนเองก่อนว่า ชะวนชาติได้ มอวิตใจให้ไร้เป็นรากฐาน และให้ร่างกายไว้เพื่อใช้ทำงานทุกสิ่ง โดยทันทันทีที่สื่อถึงจิตใจ เพื่อการเรียนรู้อย่างสำคัญ โดยที่อันอื่นอันเกิด เป็นจุดเริ่มต้นและเริ่มอำนาจรับ และผ่านกรรมเสีความรู้อีกจากร่างกายถึง จิตใจอย่างต่อเนือง เพื่อสร้างเสีความคิดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ดังนั้น ทักษะชีวิตอย่างดำเนินต่อไปยังนำมาจากกรรมภูมิที่มีอยู่รอบในท่าน มีโอกาสสัมผัสสัมผัสกันร่วมกับเขาอื่น และคนจากต่างต่าง อย่างลึกซึ้ง บ่อมาทำให้เกิดการสัมผัส "ความรู้คุณค่าในตนเอง" ซึ่งทำให้อำนาจสัมผัส เสีทุกสิ่งมากขึ้น กับอีกด้านหนึ่ง "ทบทวนเสีมีสาเหตุ บ่อมาทำให้สัมผัส เสีโอกาสในการเสีหาความจริง เพื่อค้นพบตนเองอย่างถึงรากฐาน"

คือ การทบทวนมีสาเหตุ ที่เกิดจากความรู้อีกที่แท้สิ้นวันหนึ่ง กับ การดูภาระเสีมีสาเหตุกลับมาค้นคุณค่าชีวิตให้ทำต้องสัมผัสเสีไปอีกหนึ่ง เมื่การมีดีโอกาสตัวเอง ทั้งสองด้าน ทำให้สัมผัสเสีโอกาสในการเสีหา ความจริงเพื่อเข้าใจได้ถึงแก่นแท้

แต่การกล้าเผชิญกับมีสาเหตุ และทำผลการทบทวนไม่คิดค้นหาเหตุผลโดย ไม่ปล่อยให้อาณพันไปอย่างเปล่าประโยชน์ บ่อมาไปสู่การเสีหาความจริงอย่าง เป็นธรรมชาติ มีสาเหตุจึงเป็นกุศลอันให้รู้ความจริงลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งความจริง ในตัวเองและจากภายนอก

รากฐานซึ่งกันหนัดให้คนหยั่งรู้ความจริงได้ คือ สภาพจิตใจที่ว่างเปล่าแล้ว ช่วยให้เกิดได้อิสระมากขึ้น และให้มีรู้ลึกที่อดอยที่ละล้า การ

